

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 263 /TN&MT

V/v báo cáo thực hiện công tác TT&PC 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch TT&PC 6 tháng cuối năm 2020

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Đại học Quốc gia Hà Nội
(qua Ban Thanh tra và Pháp chế)

Thực hiện Công văn số 1914/ĐHQGHN-TT&PC ngày 02/07/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc báo cáo thực hiện công tác thanh tra, pháp chế 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch Thanh tra, Pháp chế 6 tháng cuối năm 2020.

Viện Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị (có báo cáo kèm theo).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, T02.



Lưu Thế Anh

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, PHÁP CHẾ 6 THÁNG
ĐẦU NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

*(Kèm theo Công văn số 263/TNMT-TTPC ngày 31/07/2020 của
Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường)*

**PHẦN I
BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM
2020**

1. TÌNH HÌNH CHUNG

1.1. Tình hình chung của đơn vị 6 tháng đầu năm 2020

Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES) là Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, được thành lập theo Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 17/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Là một viện nghiên cứu và đơn vị đào tạo công lập thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Viện có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai và đào tạo trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tri thức, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững phục vụ tăng trưởng xanh trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tư vấn, đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, quy hoạch môi trường, quy hoạch đa dạng sinh học, chuyển giao các giải pháp hữu ích, mô hình, quy trình và dây chuyền công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Về cơ cấu tổ chức Viện có 03 phòng chức năng (Phòng HC-TH; Phòng Quản lý KH-CN&ĐT; Phòng Hợp tác và Phát triển) và 05 phòng chuyên môn (Phòng Tài nguyên Thiên nhiên và Bảo tồn; Phòng Nghiên cứu Đất ngập nước và Biển đảo; Phòng Nghiên cứu HST Rừng ngập mặn; Phòng Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu và PTBV; Phòng Nghiên cứu Tổng hợp và Công nghệ Môi trường).

Về nhân lực: Viện có tổng số 30 cán bộ, trong đó 17 cán bộ định biên và 13 hợp đồng lao động

2.2. Tình hình bộ máy, nhân sự làm công tác thanh tra và pháp chế

Năm 2018, Viện đã kiện toàn bộ máy thanh tra, pháp chế, gồm có 3 đồng chí (tại Quyết định số 135/QĐ-TNMT ký ngày 30/1/2018 của Viện trưởng Viện Tài

nguyên và Môi trường) kiêm nhiệm gồm: ThS. Lê Thu Thanh; ThS. Lê Trọng Toán và ThS. Bùi Thị Hà Ly.

Đến tháng 7/2019, ThS. Lê Thị Thu Thanh đã chuyển công tác sang đơn vị khác. Đến nay, Bộ phận Thanh tra, Pháp chế của Viện chỉ còn hai người (ThS. Lê Trọng Toán và ThS. Bùi Thị Hà Ly).

Đến nay, nhân sự của Bộ phận Thanh tra, Pháp chế của Viện vẫn giữ nguyên chưa có bổ sung về nhân sự.

Trong 6 tháng vừa qua, Bộ phận Thanh tra, Pháp chế của Viện hoạt động theo Luật Thanh tra của Nhà nước, các quy định và hướng dẫn về thanh tra, pháp chế của ĐHQGHN, nhằm giám sát, việc thực hiện chính sách, pháp luật của Viện; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ (trong sáu tháng đầu năm 2020 đơn vị không có đơn thư khiếu nại); thực hiện quy chế dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động. Bộ phận Thanh tra, Pháp chế đã thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của đơn vị với mục tiêu phòng ngừa và chủ động ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm nếu có.

2. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

2.1. Hoạt động thanh tra

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ của năm 2020, Bộ phận Thanh tra, Pháp chế của Viện Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện, một số hoạt động cụ thể sau:

- Cập nhật văn bản quy định pháp luật: Thường xuyên cập nhật các văn bản mới, các quy định khác có liên quan. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, góp phần tích cực vào thực hiện tốt kế hoạch năm 2020.

- Thanh tra thường xuyên công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của đơn vị, hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác và phát triển cũng như các mặt công tác khác góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tại đơn vị. Chủ động theo dõi các nguồn tin để triển khai các biện pháp xử lý phù hợp và kịp thời những biểu hiện lệch lạc không đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên các mặt công tác của đơn vị không có trường hợp nào bị sai phạm và bị xử lý.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung và kế hoạch thanh tra của ĐHQGHN. Tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra đào tạo năm học 2019 - 2020 theo đúng kế hoạch; trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đơn vị phải triển khai các hoạt động học trực tuyến, qua phần mềm Microsoft teams. Tuy có sự khó khăn nhất định, tuy nhiên hoạt động học tập của nghiên cứu sinh vẫn hoạt động bình thường và đạt được kết quả tốt mà không xảy ra vấn đề sai phạm nào vi phạm quy định học tập của Bộ giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Giám sát: Đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn của Viện chỉ đạo và giám sát nghiêm túc việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, như chế độ tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác. Giám sát việc sử dụng kinh phí, mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản, trang thiết bị của Viện. Giám sát việc thực

hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quy trình tuyển dụng cán bộ. Qua hoạt động giám sát cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện đã thực hiện các chế độ, chính sách, chi tiêu đúng với văn bản nội quy của pháp luật. Đã tiếp nhận và thực hiện Thông tư số 29/2020 TT-BTC ngày 17/4/2020 về hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, qua 6 tháng vừa qua Viện đã tiến hành các hoạt động mua sắm và quản lý tài sản một cách minh bạch và rõ ràng, chưa có trường hợp nào sai phạm xảy ra.

Về nâng cao kiến thức cơ bản về công tác thanh tra pháp chế, Viện đã cử bà Bùi Thị Hà Ly tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra trong quý 3 năm 2020 thực hiện theo công văn số 1816/ĐHQGHN-TT&PC ngày 24/6/2020.

2.2. Hoạt động pháp chế

- Theo chức năng và nhiệm vụ pháp chế, Viện Tài nguyên và Môi trường đã rà soát các văn bản pháp luật về nội quy, quy chế trong nghiên cứu khoa học cũng như trong đào tạo, nhằm góp phần vào việc giữ đúng các nguyên tắc trong nghiên cứu khoa học, cũng như trong đào tạo bậc tiến sĩ của Viện đang quản lý và tuyển sinh từ năm 2018 đến nay.

- Công tác kiểm tra, rà soát văn bản theo Hướng dẫn số 4631/HD-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của ĐHQGHN và ban hành một số văn bản nội bộ, như Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định quản lý đề tài khoa học công nghệ các cấp do Viện chủ trì, Hướng dẫn hoạt động hợp tác phát triển.

- Công tác tham mưu, tư vấn pháp luật cho Thủ trưởng đơn vị, công tác tuyên truyền các hoạt động của Viện qua website và các văn bản lưu hành nội bộ, lồng ghép phổ biến pháp luật vào các hoạt động nội bộ của Viện.

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, PHÁP CHẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Trong 6 tháng vừa qua, công tác thanh tra, pháp chế của Viện đã được triển khai và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học công nghệ, đạo tạo, hợp tác phát triển, các hoạt động thi đua - khen thưởng, các chế độ tiền lương, tiền công và bảo hiểm xã hội. Kết quả thanh tra được đánh giá trên cơ sở chất lượng và hiệu quả của từng hoạt động.

- Về hoạt động khoa học và công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2020, các cán bộ Viện luôn thực hiện tốt các hoạt động khoa học theo đúng quy định của pháp luật, quy định về thực hiện các dự án nghiên cứu, đề tài khoa học trong và ngoài nước, các nhiệm vụ tư vấn khoa học công nghệ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số đề tài còn chậm tiến độ. Đến nay, không có đơn thư khiếu nại, không có vấn đề sai phạm trong việc thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ của Viện.

- Đào tạo: Bộ phận Thanh tra, Pháp chế cũng đã luôn phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đào tạo kiểm tra thường kỳ công việc tuyển sinh, rà soát các văn bản liên quan đến tuyển sinh, Quy chế đào tạo tiến sĩ, trong 6 tháng đầu năm

do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc tuyển sinh cũng như việc thực hiện các Quy chế tuyển sinh và Quy chế quản lý đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đào tạo đã nghiêm túc thực hiện tốt việc tuyển sinh online và đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, như website của Viện và của ĐHQGHN và không để xảy ra sai phạm.

- Ngoài ra, Bộ phận Thanh tra, Pháp chế đã tổ chức kiểm tra, thanh tra cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo và chuyên ngành đào tạo. Thanh tra việc tổ chức, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, thi và kiểm tra học phần của các NCS. Viện đã cử một số cán bộ nâng cao nghiệp vụ đấu thầu, vật chất cũng như vật tư trong nghiên cứu khoa học. không có sai sót.

- Các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội được các cán bộ phụ trách thực hiện đầy đủ, kịp thời, không có đơn từ hoặc ý kiến phản ánh hoặc khiếu nại.

- Các cán bộ, viên chức và người lao động của Viện đã chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không có sai phạm trong việc thực hiện.

Bên cạnh những ưu điểm trên, Bộ phận Thanh tra, Pháp chế của Viện còn có một số khuyết điểm sau:

- Về trách nhiệm và quyền hạn, hoạt động thanh tra, pháp chế của Viện chưa phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của mình. Lý do, là một đơn vị tự chủ, đơn vị thành viên của ĐHQGHN, số lượng cán bộ còn ít, công việc liên quan đến thanh tra, pháp chế không nhiều, các cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế đều là cán bộ nghiên cứu kiêm nhiệm, không được đào tạo kiến thức chuyên môn sâu về công tác thanh tra, pháp chế, nên việc nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, Bộ phận Thanh tra, Pháp chế đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thanh tra, giám sát thực hiện các quy định, quy chế, các văn bản pháp luật của Nhà nước, ĐHQGHN và của Viện, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, viên chức và người lao động, giúp Viện luôn luôn thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và ĐHQGHN.

- Theo kế hoạch 2020, 6 tháng đầu năm 2020 Bộ phận Thanh tra, Pháp chế nhận thấy, đã hoàn thành 50% số lượng chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2020.

4. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Viện Tài nguyên và Môi trường đang trong giai đoạn kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, quy chế và quy định của đơn vị liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác phát triển, chỉ tiêu nội bộ của Viện, kiện toàn cơ cấu tổ chức thanh tra, pháp chế. Vì vậy, đề nghị Ban Thanh tra, Pháp chế của ĐHQGHN:

- Tạo điều kiện hướng dẫn, tổ chức các hội nghị chuyên đề hoặc tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ kiêm nhiệm công tác thanh tra, pháp chế của Viện;

- Định kỳ hàng Quý hoặc 6 tháng/lần tổ chức giao ban về hoạt động thanh tra, pháp chế để các cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN có cơ hội chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA, PHÁP CHẾ NĂM 2020

Thực hiện quy định về xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Quyết định số 2618/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/8/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy thanh tra, pháp chế ở ĐHQGHN;

Thực hiện Văn bản số 1914/ĐHQGHN-TT&PC ngày 02/7/2020 của Trường ban Thanh tra và Pháp chế về việc báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra 6 tháng cuối năm 2020;

Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra, pháp chế 6 tháng đầu năm 2020, Viện Tài nguyên Môi trường xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế 6 tháng cuối năm học 2020 như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1) Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi, vi phạm pháp luật, vi phạm về thực hiện chế độ chính sách, quy chế, quy định về đào tạo và nghiên cứu,... đồng thời, phát huy những nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, tổ chức, cá nhân thuộc Viện.

2) Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra làm rõ những việc đã làm được, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và tham mưu, kiến nghị với Viện trưởng về những giải pháp thiết thực, phù hợp, sát với thực tế của nhà trường, nhằm nâng cao hiệu quả, quản lý nhà nước trong các mặt hoạt động, góp phần ổn định và phát triển Viện.

3) Thanh tra, pháp chế phải tuân thủ quy định của pháp luật, tiến hành đúng tiến độ, quy trình, thủ tục; đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, dân chủ và kịp thời.

2. NỘI DUNG THANH TRA

Trong 6 tháng cuối năm 2020 công tác thanh tra, kiểm tra gồm các nội dung sau:

TT	Nội dung thanh tra, kiểm tra	Thời gian Thực hiện	Đơn vị Thực hiện
2	Thanh tra công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2	Tháng 10	Cán bộ thanh tra phối hợp Phòng Quản lý

			Khoa học Công nghệ và Đào tạo
3	Thanh tra các Phòng trực thuộc, cá nhân trong Viện có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật	Theo thực tế	Cán bộ thanh tra phối hợp các Phòng chức năng và Phòng chuyên môn
4	Thanh tra các nội dung, vụ việc khi Viện trưởng yêu cầu và chỉ đạo thực hiện	Theo chỉ đạo của Viện trưởng	Cán bộ thanh tra phối hợp các Phòng chức năng và Phòng chuyên môn
5	Thanh tra, kết luận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật	Theo vụ việc	Cán bộ thanh tra phối hợp các Phòng chức năng và Phòng chuyên môn liên quan
6	Tiếp và trả lời công dân về đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.	Theo thực tế	Cán bộ thanh tra phối hợp các Phòng chức năng và Phòng chuyên môn liên quan

3. NỘI DUNG PHÁP CHẾ

TT	Nội dung pháp chế	Thời gian Thực hiện	Đơn vị Thực hiện
2	Hoạt động thẩm định, góp ý các quy định văn bản hướng dẫn về nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác phát triển	Tùy thuộc vào định kỳ góp ý của Viện	Cán bộ thanh tra phối hợp Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đào tạo
3	Hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, thường xuyên cập nhật các văn bản, quy phạm pháp luật, chia sẻ và Phổ biến cho cán bộ nhân viên trong viện.	Thường xuyên theo yêu cầu của các Phòng chức năng và Phòng chuyên môn	Cán bộ thanh tra phối hợp các Phòng chức năng và Phòng chuyên môn
4	Hoạt động tham mưu, tư vấn cho thủ trưởng đơn vị.	Theo chỉ đạo của Viện trưởng	Cán bộ thanh tra phối hợp các Phòng chức năng và Phòng chuyên môn

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch trên, cán bộ Thanh tra, pháp chế của Viện phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra và báo cáo Viện

trường sau khi kết thúc công việc. Các đơn vị và cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, hồ sơ phục vụ cho từng cuộc thanh tra, kiểm tra.

Viện trường yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với đơn vị chủ trì, hỗ trợ, tạo điều kiện để hoạt động của công tác thanh tra, kiểm tra của Viện đảm bảo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao./.



Lưu Thế Anh